

Công đoàn CSTV Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa sát cánh cùng Phân hiệu trong các hoạt động và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Thạc sĩ: Lê Anh Tài - Chủ tịch công đoàn Phân hiệu



**Đồng chí Lê Anh Tài
Chủ tịch công đoàn Phân hiệu**



**Đồng chí Dương Thị Mai Chinh
Phó Chủ tịch công đoàn Phân hiệu**



Tập thể BCH Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn CSTV Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa (Công đoàn Phân hiệu) là tổ chức chính trị - xã hội hình thành trong hệ thống chính trị của Phân hiệu, bao gồm: Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn Phân hiệu dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy Phân hiệu.

Công đoàn Phân hiệu là công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tổ chức công đoàn Phân hiệu gồm có Ban chấp hành Công đoàn Phân hiệu, 08 Tổ công đoàn trực thuộc. Ban Chấp hành công đoàn phụ trách các lĩnh vực hoạt động bao gồm: Tổ chức, Tuyên huấn, Thi đua, Chuyên môn, Nữ công.



Cán bộ Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Phân hiệu luôn chăm lo đến đời sống các đoàn viên công đoàn; tổ chức các buổi nói chuyện về chuyên môn, sức khỏe cho cán bộ, giảng viên; quan tâm chăm lo đến đời sống các nữ đoàn viên công đoàn và con em của cán bộ, viên chức trong toàn Phân hiệu.



Đại hội công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Phân hiệu phối hợp với các đơn vị trong Phân hiệu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày kỷ niệm của đất nước, của Phân hiệu, nhà trường, của ngành; hưởng ứng các đợt thi đua do Công đoàn Bộ, Công đoàn trường phát động; tham gia các cuộc thi do Công đoàn Bộ, Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức đạt nhiều thành tích cao.



Một số hoạt động phong trào của đoàn viên công đoàn phân hiệu

Công đoàn Phân hiệu chủ động và tích cực trong tham gia công tác chuyên môn, tham gia xây dựng và giám sát, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu; thường xuyên phát động các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào các vùng chịu thiên tai, ủng hộ biển đảo, ủng hộ quỹ Vì nạn nhân chất độc màu da cam, phong trào Hiến máu nhân đạo và các hoạt động từ thiện khác.

Trong nhiều năm qua, Ban chấp hành Công đoàn Phân hiệu đã chỉ đạo và lãnh đạo phong trào viên chức, lao động trong Phân hiệu đạt được một số kết quả nhất định trong công tác xây dựng và phát huy nhân tố con người, xem việc chăm sóc, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và lao động là vì sự phát triển của Phân hiệu nói riêng và của toàn xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa và các cá nhân công đoàn viên nhiều năm liền vinh dự được nhận Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.